

เครือข่ายให้บริการ

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้นำระบบงานธุรกิจหลักใหม่ (Core Banking System : CBS) มาให้บริการ ซึ่งมีเครือข่ายที่สามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายจากสาขา และหน่วยให้บริการกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง

ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา

ธ.ก.ส. มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง พร้อมน้อมนำ

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร
ให้มีความอยู่ดีกินดีบนฐานแห่งความพอเพียง
รวมทั้งยังมุ่งเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
ในระดับฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เคียงคู่รัฐคู่ประชาชน



ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ให้มากกว่าสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาชนบท





ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการเงิน และสินเชื่อทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร ภายใต้ **วิสัยทัศน์**

“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”

พันธกิจ ธ.ก.ส.

๑. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาส และสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
๔. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**สถาบันการเงินหลัก
ของตลาดสินเชื่อชนบท**

ธ.ก.ส. ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจมากกว่า ๕๕ ปีแล้ว และได้พัฒนาการดำเนินงานมาเป็นลำดับ จำแนกเป็นช่วงทศวรรษได้ ดังนี้

ทศวรรษที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๙)

มุ่งลดบทบาทเงินกู้ยืมในระบบ
มุ่งเน้นการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้นและระยะปานกลางแก่เกษตรกร เพื่อลดบทบาทเงินกู้ยืมในระบบ และสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน โดยใช้บุคคลในกลุ่มค้ำประกันรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน

ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙)

พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายคนในรูปแบบของสัญญาเครดิตเงินสด เพื่อเบิกรับเงินกู้ได้อย่างสะดวก ช่วยหาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรในรูปของวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และจัดให้มีตลาดกลางพืชผลการเกษตร และการรับจำนำข้าวเปลือก



ทศวรรษที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๙)

ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
กำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะสำหรับเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน ให้สามารถใช้บริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ และขยายการให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเกษตร เช่น การแปรรูปผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ในทุกจังหวัด

ทศวรรษที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙)

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ปรับบทบาทและกลยุทธ์การดำเนินงานครั้งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยขอแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพอื่น และได้ น้อมนำ **หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** มาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรลูกค้า

ทศวรรษที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย
มุ่งมั่นในภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ **หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขยายการให้บริการด้านสินเชื่อไปสู่มุคบุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน ชุมชน และสหกรณ์ทุกประเภท